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ปลัด ศธ.วอนเห็นใจองค์การค้าฯ ขอความร่วมมือสพฐ.สนับสนุนหนังสือจากองค์การค้าฯด้านสำนักพิมพ์เอกชน จวก
สพฐ.เอาให้ชัดจะให้ปรับราคาหนังสือปี 58 หรือไม่ หลังมีนโยบายให้ตรึงราคา
แต่กลับเผยแพร่ข้อมูลหนังสือขึ้นราคาให้โรงเรียนลือกไช้

วันนี้ (26 ก.พ.) ดร.สุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการจัดพิมพ์ตำราเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
ขององค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ว่า
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯครั้งที่ผ่านมา
ตนได้มอบให้จัดทำแผนการดำเนินงานจัดพิมพ์ตำราเรียนให้ชัดเจน
โดนเน้นย้ำว่าตำราเรียนที่จัดพิมพ์ทั้งหมดต้องจัดพิมพ์ และจัดส่งได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
อย่าให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดพิมพ์ล่าช้า และจัดส่งไม่ทันเหมือนที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันจะขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ให้ช่วยสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือกับทางองค์การค้าฯด้วย เพราะเป็นหนังสือที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง
มีคุณภาพและบางรายการมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

 ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่สำนักพิมพ์เอกชนบางแห่งได้ขอปรับขึ้นราคาหนังสือนั้น
ตนไม่ทราบว่ามีสำนักพิมพ์เอกชนใดบ้างที่ขอปรับขึ้นราคา เข้าใจว่าสพฐ. พยายามควบคุมดูแลเรื่องนี้อยู่
แต่ที่ผ่านมาในส่วนขององค์การค้าฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ ศธ.ในการตรึงราคาหนังสือเรียนมาโดยตลอด
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งก็รู้สึกเห็นใจองค์การค้าฯเพราะมีการตรึงราคามานานนับ 10
ปีแล้ว แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ปรับราคาขึ้น ทั้งที่บางรายการต้นทุนขยับเพิ่มทุกปี
ดังนั้นอาจต้องให้ความเป็นธรรมแก่องค์การค้าฯในเรื่องนี้ด้วย
หากเขาจะขอปรับราคาเพิ่มขึ้นในบางรายการที่ตรึงราคาไม่ไหวจริงๆ เพราะไม่เช่นนั้นเขาก็คงอยู่ไม่ได้เช่นกัน

 ผู้บริหารสำนักพิมพ์เอกชนรายหนึ่ง กล่าวว่า
สพฐ.กำลังสร้างความสับสนให้แก่บรรดาสำนักพิมพ์ที่ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ
ทั่วประเทศในสังกัด สพฐ. เพราะทราบมาว่า ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) มีนโยบายให้ตรึงราคาหนังสือเรียนเท่ากับปีการศึกษา 2557
และได้ทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักพิมพ์ที่ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนต่างๆ
ให้ตรึงราคาหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2558 ไว้ก่อน
ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหากับงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนไม่เพียงพอ
ซึ่งสวนทางกับการปฏิบัติของผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยสำนักวิชาการฯได้นำรายชื่อหนังสือเรียนที่ขึ้นราคาออกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการฯ
เพื่อให้สถานศึกษาต่างๆ เข้ามาดูและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกซื้อหนังสือเรียน ดังนั้น
ดร.กมลในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดใน สพฐ.น่าจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาให้ชัดเจน
ไม่เช่นนั้นฝ่ายปฏิบัติจะสับสน และจะเกิดปัญหาตามมาแน่นอน.

 



 

ที่มา เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี 26 กุมภาพันธ์ 2558

http://www.dailynews.co.th/Content/education/303785/จวกสพฐ.สกัดขึ้นราคาหนังสือเรียนไม่ชัดเจน

